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 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 5 
วันท่ี 22 เมษายน 2559 

ณ ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 ปารค์เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์  
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรงุเทพฯ 

_____________________________________ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 รายนามคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้ 

 คณะกรรมการ 
1. นายสุจินต์ หวัง่หลี ประธานกรรมการ 
2. นายสุรชัย ศิรวิัลลภ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสุทธิ รจิตรังสรรค ์ กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารและผู้อ านวยการใหญ ่
4. นายชลอ เฟื่องอารมย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
5. ดร.กอปร กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

ผู้บริหาร 
1. นางสาวณวดี  เรืองรัตนเมธ ี ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ ่
2. นางนัฏชกร  สุวรรณสถิตย ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ ่
3. นางสาวดวงนพร เพิ่มน าลาภ เลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบัญชี 
1. นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชี  
 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
2. นางสาวนิลเนตร เหล่าพัทรเกษม ผู้จัดการ 
 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  

ที่ปรึกษากฎหมาย 
นายเดชา มะระพฤกษว์รรณ บริษัท ส านักงานทนายความ ชยัวัธ-บัณฑูรย์ จ ากัด 

 นายสุจินต์ หวั่งหลี  ประธานกรรมการท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ
มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งองค์ประชุมให้ท่ีประชุมทราบ 

 เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 74 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 
จ านวน 775 ราย  รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 849 ราย นับรวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 
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446,130,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.36 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ  

 ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5 โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้
ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเพื่อลงมต ิและมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้แจ้งผลของการเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ  

 ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจ้งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนเองถืออยู่ 
โดยหน่ึงหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง 

 ผู้ถือหุ้นหนึ่งราย สามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทาง
หน่ึงเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน
และนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนท่ีแจกให้ผู้ถือหุ้นขณะลงทะเบียนจ านวน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. บัตรลงคะแนนสีเขียว ใช้ส าหรับเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 5 การลงคะแนนในวาระน้ี ขอให้ผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท าเครื่องหมายถูกหรือกากบาทลงในช่อง เห็นด้วย กรณีที่เห็นด้วย ในช่อง
ไม่เห็นด้วยกรณีไม่เห็นด้วย และในช่องงดออกเสียง กรณีต้องการงดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อก ากับการลงมติออกเสียงในวาระน้ี เมื่อเลือกตั้งกรรมการครบตามจ านวน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตร
ลงคะแนนในคราวเดียว กรณีที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือเป็นงดออกเสียง โดยจ านวนเสียงที่งด
ออกเสียง และบัตรเสีย จะไม่น ามารวมเป็นฐานในการนับคะแนน  

2. บัตรลงคะแนนสีชมพู ใช้ส าหรับวาระอื่นนอกเหนือจากวาระที่ 5  บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละ
วาระเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีมติไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ให้
ท่านลงมติในบัตรลงคะแนนในวาระน้ัน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อก ากบัการลงมติ แล้วยกมือขึ้นเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน ส าหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่ง
บัตรลงคะแนน 

 กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้น จะไม่มีการแจกบัตร
ลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะที่มอบให้ไว้ เว้นแต่ มีการ
ลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนจึงจะได้บัตรลงคะแนนในวาระน้ัน 

 บัตรเสียจะมีสถานะเช่นเดียวกับงดออกเสียงและน ามารวมเป็นฐานในการนับคะแนนเฉพาะวาระท่ี 6 

 ส าหรับกรณีท่ีจะถือเป็นบัตรเสีย คือ  

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่อง 
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2. การลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระเลือกตั้งกรรมการเกินจ านวนกรรมการท่ีเลือกตั้งในครั้งนี้  

3. การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) 

4. การลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงลายมือชื่อก ากับ  

5. กรณีขีดฆ่าแก้ไขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่า 

6. กรณีที่มีการขีดฆ่าบัตรท้ังบัตร  

 อนึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ท าเครื่องหมายออกเสียงลงคะแนนแล้ว ต้องการแก้ไขการลงคะแนน กรุณาขีดฆ่า
ช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่า และท าเครื่องหมายใหม่ 

 เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สมควรบรรจุเป็นวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้น
ส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้านั้น ปรากฎว่าไม่มีผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งค าถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด 

 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ที่
ปรึกษากฎหมายร่วมกับเชิญอาสาสมัครท่ีเป็นผู้ถือหุ้นอีก 2 ท่านมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุม  

 หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ล่วงหน้า 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 4 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่  22 เมษายน 2558 ที่
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมดังกล่าว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมลงมติ โดยได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้
มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่  22 เมษายน 2558 ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 450,621,052 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 10,000 เสียง  
บัตรเสีย - ไม่มี -  
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2558 เพื่อทราบ  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการใหญเ่ป็นผู้รายงานกิจการในรอบปี 2558 ในนามคณะกรรมการ  

 ผู้อ านวยการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ที่แสดงในรายงานประจ าปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือ
หุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว ดังนี้ 

 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิที่ถือเป็นรายได้ทั้งส้ิน 1,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16 มีก าไรสุทธิ 
จ านวน 389 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5 คิดเป็นก าไรต่อหุ้นถัวเฉล่ีย 0.65 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.03 บาท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 2,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2  ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ านวน 
1,283 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8 คิดเป็นมูลค่าตามบัญชี 2.14 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.16 บาท 

 ตามเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(ส านักงาน คปภ.) ก าหนดให้บริษัทต้องด ารงไว้ซึ่งอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio หรือ 
CAR Ratio) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ140 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบเงินกองทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเงินกองทุน
จ านวน 1,258 ล้านบาท คิดเป็น CAR Ratio ร้อยละ 424 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด   

 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือที่เรียกว่า CAC มาตั้งแต่ปี 2555 โดย 

 จัดให้มีการประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท  

 จัดท ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และส่ือสารให้พนักงานรับทราบผ่านส่ือ
ต่าง ๆ นั้น รวมถึงเว็บไซต์บริษัท  

 จัดท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ 

 ได้รับการสอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติให้บริษัทฯ 
จัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิก ในเดือน พฤศจิกายน 2558 ที่
ผ่านมา  

 ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบัติฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

 คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดอัตราก าไรสุทธิต่อรายได้รวม และอัตราผลตอบแทนต่อเบี้ย
ประกันภัยต่อรับสุทธ ิจึงเป็นขาลงมาตลอดตั้งแต่ปี 2556-2558 ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ส าหรับวิธีการดู
ผลการด าเนินงานของธุรกิจประกันภัยต้องดูในระยะยาวโดยให้ดูที ่อัตราส่วนรวมความเสียหายและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน หรือ Combined Ratio ซึ่งประกอบด้วย Loss ratio, Commission Ratio และ Expense Ratio 
รวมแล้วเป็นเท่าไหร่ Combined Ratio เฉล่ียของบริษัทฯ  เท่ากับ 79.0% หมายความว่ากิจการจะมีก าไรอยู่ที่ 21 
points ซึ่งเป็นอัตราก าไรที่ดีมากเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจประกันภัย 
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 คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2558 ได้มีการน าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนมากกว่าปีก่อน ๆ 
อยากทราบว่าไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอะไร ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ส าหรับปี 2558 ส่วนใหญ่เรา
จะไปลงทุนในกลุ่มของ Property Fund 

 คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบัญชีเงนิสดและเงนิฝากธนาคารในงบการเงินมีจ านวนมาก ท าไมไม่
น าไปลงทุนในกลุ่มของ Money Market Fund ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ขึ้นอยู่
กับโอกาสและจังหวะ ทางเราจะเน้นที่ความเส่ียงต่ าและผลตอบแทนดีเป็นหลัก โดยอยู่ภายใต้กฎระเบียบของ
บริษัท และเราได้มีการลงทุนในกองทุนประเภทน้ีอยู่แล้ว 

 คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอัตราก าไรขั้นต้น(Margin)ของงาน Conventional และ Non-
conventional ต่างกันอย่างไร ประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่าอัตราก าไรขั้นต้น(Margin)ต่างกันอยู่ประมาณ 10 
points เนื่องจากมี acquisition cost ที่ต่างกัน โดยงาน Non-conventional เป็นงานที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม
ออกแบบกรมธรรม์ร่วมกับบริษัทประกันชีวิต (ceding) โดยจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะในปีแรกเท่านั้น เช่น ค่าโฆษณา 
ส่วนงาน Conventional ส่วนใหญ่จะขายผ่านตัวแทน ในระยะยาวจึงมีต้นทุนท่ีสูงกว่า 

 นายเอนก ฉัตรเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเรารับงานจากบริษัทประกันชีวิตอะไรบ้าง เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ 
ผู้อ านวยการใหญ่ชี้แจงว่า ภาพรวมเรารับงานจากบริษัทประกันชีวิตที่เป็น top 5 ประมาณ 83% ส่วนที่เหลือรับ
จากบริษัทประกันชีวิตอื่น ๆ  

 นายสมชาย ศิรจิรัสวงศ์ (ผู้รับมอบอ านาจจาก น.ส. ศิริรัตน ์ศิริจรสัวงศ์ ) สอบถามว่าเรามีแนวคดิที่จะสร้าง
พันธมิตรเพิ่มเตมิหรือไม่ ผู้อ านวยการใหญ่ชี้แจงว่า อัตราการเติบโตของตลาดประกันชวีิต ถวัเฉล่ียย้อนหลัง 5 ปี
อยู่ที่ 13% แต่ในปี 2558 ลดลงเหลือเพียง 7%  จ านวนกรมธรรม์เทียบกับจ านวนประชากร คิดเป็น 40% แต่
ประชากรส่วนใหญ่น้ันมีรายได้นอ้ย และมียอดถัวเฉล่ียการเอาประกันภัยต่อ 550,000 บาทต่อกรมธรรม์ ส าหรับ
ธุรกิจประกันภัยต่อเราไม่สามารถที่จะก าหนดได้วา่เราจะต้องโตเท่ากับตลาดธุรกิจประกันชวีิต เนื่องจากถา้บริษัท
ประกันชีวติโตขึ้นและมีความสามารถในการรับประกันดีขึ้น การท าประกันภัยต่อก็น้อยลง ส่วนค าถามที่วา่เราจะ
สร้างพันธมิตรเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้น มองวา่ธุรกจินี้มีเบีย้ประกันภัยรับรวม 530,000 ล้านบาท ขณะทีเ่บี้ยประกันภัย
ต่อ 8,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.6% โดยเราเป็นบริษัทประกันภัยต่อเพียงรายเดียวในประเทศไทย ส่วนแบ่ง
ตลาดประมาณ 19-20% ที่เหลือส่งงานออกไปต่างประเทศ  ซึง่หากดูจากยอดเบี้ยประกันภัยต่อนี้มองวา่ยังไมเ่ป็น
ส่ิงที่จูงใจที่จะร่วมลงทุนเพิ่ม 

 นายสมชาย ศิรจิรัสวงศ์ สอบถามว่าเราไดเ้ป็นตัวแทนเขา้ร่วมเปน็กรรมการกับสมาคมประกันชวีติไทยหรือไม่ 
และประชากรไทยส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ทาง THREL มีแผนการที่จะให้คนส่วนน้ีเขา้มาท าประกันกบัเราหรือไม่ 
ผู้อ านวยการใหญช่ี้แจงวา่ ส าหรับการเป็นสมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทยนั้น ผมได้เข้าไปน่ังเป็นกรรมการบริหาร
ของสมาคมประกันชีวติอยู่แล้ว ส่วนการประกันภัยในระดับรากหญ้านั้น ทางส านกังาน คปภ. ได้มีการรณรงค์อยู่
แล้วที่จะใหค้นในระดับรากหญา้เข้ามาท าประกัน เช่น ประกันอุบัติเหตวุันละบาท แต่กย็ังไม่ไดเ้ข้าถึงคนในระดับ
นี้มากนัก และส าหรับการประกันภัยต่อกรณีพวกนี้คงมาไมถ่ึงเราเนื่องจากมียอดความคุ้มครองค่อนข้างน้อย 
บริษัทประกันชวีิตสามารถรับไวเ้องได้ แต่เราเองได้เขา้ไปร่วมกับบริษัทประกันชวีิต (Ceding) ท่ีเข้าไปขายประกัน
ส าหรับประกันผู้สูงอายุ ซึง่เป็นโครงการ Non-Conventional ที่เราท าอยู่ และมีผลประกอบการค่อนข้างด ี
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 นายศุภกร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ส าหรับงาน Non-Conventional ที่มีอัตราก าไรขั้นต้น(Margin) สูง 
มีช่องทางการขายทางไหนบ้าง มใีนส่วนของเคาเตอร์ธนาคารหรือไม่ และตามที่รัฐบาลมีแผนที่จะเพิ่มค่า
ลดหย่อนให้กับผู้เสียภาษี ทางเรามีแผนท่ีจะเพิ่มยอดขายกับกลุ่มนี้หรือไม่ ผู้อ านวยการใหญ่ชีแ้จงว่า เราได้ท า
ธุรกิจกับบริษัทประกันที่เป็นพันธมิตรกับธนาคารอยู่แล้ว และเราเองก็มองเรื่องนี้อยู่แล้ว ส าหรับช่องทางการขาย
อื่นๆ ก็เช่น DRTV / Tele sale  ส่วนเรื่องลดหย่อนภาษีนั้นปกติการประกันภัยไม่ได้เป็นสัดส่วนโดยตรงของรายได้ 
เช่น เบี้ยประกันชวีิตไม่เกิน 100,000 บาท สามารถน ามาลดหย่อนได้เลย เพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่มีรายได้
ส่วนเกินและยงัไม่ได้ใช้ลดหย่อนก็น่าจะเป็นส่ิงที่จงูใจอยู่ แต่ไม่นา่จะมาจากผลของการเพิ่มลดหย่อนท่ีรัฐบาล
ปรับเพิ่มมากนัก 

  ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น 

 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2558 ของคณะกรรมการ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2558  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการใหญ่เป็นผู้เสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้อ านวยการใหญ่ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปีท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการ
พิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการแล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุลงมติ โดยได้สอบถามวา่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระน้ีหรือไม่ ทั้งนี้ 
มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมมีมติอนุมัตงิบการเงินประจ าป ี2558 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี้ 
เห็นด้วย 450,940,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 12,000 เสียง  
บัตรเสีย - ไม่มี -  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร  

ประธานฯ ได้มอบหมายใหผู้้อ านวยการใหญเ่ป็นผู้เสนอต่อท่ีประชุม 

ผู้อ านวยการใหญ่รายงานว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดจ่ายในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิ คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2558 โดย บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิ
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ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 388 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสุทธิ 0.65 บาทต่อหุ้น ขอเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานงวดครึ่งหลังของปี 2558 อีกหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในเดือนกนัยายน 2558 
หุ้นละ 0.20 บาทแล้ว รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2558 ทั้งส้ิน 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 
300 ล้านบาท ส่วนก าไรสะสมที่เหลือให้ยกไปงวดหน้า  

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 โดยบริษัทจะแจ้งวันท่ีจ่ายเงินปันผลให้ทราบต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

 คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ ผู้ถือหุ้น ขอเสนอแนะว่าอยากให้ประกาศวันที่จ่ายเงินปันผลเลย ประธานกรรมการ
ชี้แจงว่า ส าหรับกฎหมายประกันวินาศภัยการประกาศจ่ายเงินปันผลไม่ต้องขออนุญาตจาก ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แต่ส าหรับกฎหมายประกันชีวิตการประกาศ
จ่ายเงินปันผลจะต้องขอความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิม่เตมิ 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุลงมติ โดยได้สอบถามวา่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระน้ีหรือไม่ ทั้งนี้ 
มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมตใิห้จัดสรรก าไรตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
เห็นด้วย 450,943,981 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 12,000 เสียง  
บัตรเสีย - ไม่มี -  

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้อ านวยการใหญเ่ป็นผู้เสนอต่อท่ีประชุม 

 ผู้อ านวยการใหญ่รายงานต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 
คนและไม่เกิน 15 คน กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญประจ าปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 8 คน กรรมการท่ีต้องออกตามวาระในปีนี้จ านวน 3 คน ได้แก่ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายสุจินต์ หวัง่หลี ประธานกรรมการ 
2. ดร.กอปร  กฤตยากีรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ ์ กรรมการ 
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เนื่องจากนายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์  ขอลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 1 มีนาคม 2559 และได้แสดงความ
จ านงไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง กรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหน่งในวาระในครั้งนี้อีก 
2 ท่าน ประกอบด้วยนายสุจินต์ หวั่งหลี และดร.กอปร กฤตยากีรณ ได้แสดงความจ านงที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อ
อีกวาระหนึ่งหากได้รับเลือกตั้ง  และจากการท่ีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อมายังบริษัทฯ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมการโดยรวม  คุณสมบัติการเป็น
กรรมการที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็น
รายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่นายสุจินต์  หวั่งหลี และดร.กอปร  กฤตยากีรณ และเสนอชื่อนายโชน โสภณพนิช เข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกท่านหน่ึงแทนกรรมการท่ีครบวาระและไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ  

ก่อนลงมติ ผู้อ านวยการใหญ่ได้แถลงว่าตาม พรบ.บริษัทมหาชน ก าหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว ขอเรียนว่านายสุจินต์  หวั่งหลี  และ ดร.กอปร  กฤตยากีรณ 
มิได้ประกอบกิจการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ส่วน
นายโชน โสภณพนิช ด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต เป็นหนึ่งในบริษัท
ประกันชีวิตลูกค้าของบริษัทฯ โดยนายโชน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่หลากหลายในธุรกิจประกันชีวิต 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏอยู่ในประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการซึ่งได้ส่ง
ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

หลังจากนั้นผู้อ านวยการใหญ่ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้ขานชื่อผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล โดยขอให้ที่ปรึกษากฎหมายและ
อาสาสมัคร 2 คนเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งผลการลงคะแนนเป็นดังนี้ 

นายสุจินต์ หวั่งหลี 
เห็นด้วย 390,424,712 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.19 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นด้วย 47,327,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.81 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 13,192,766 เสียง  
บัตรเสีย 15,167 เสียง  

ดร.กอปร กฤตยากีรณ 
เห็นด้วย 401,599,933 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.74 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นด้วย 36,149,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.26 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 13,196,266 เสียง  
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บัตรเสีย 15,167 เสียง  

นายโชน โสภณพนิช 
เห็นด้วย 387,806,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.88 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไม่เห็นด้วย 53,494,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
งดออกเสียง 9,644,213 เสียง  
บัตรเสีย 15,167 เสียง  

ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติ
แต่งตั้งนายโชน โสภณพนิช เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระและไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้า
เป็นกรรมการ 

 คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระอย่างแท้จริงตามหลักธรรมาภิบาล 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระควรจ ากัดไว้เพียง 2 วาระเท่านั้น ซึ่งประธานกรรมการบริหารชี้แจง
ว่า จะรับไว้พิจารณา 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้อ านวยการใหญเ่ป็นผู้เสนอต่อที่ประชุม 

 ผู้อ านวยการใหญ่ได้เสนอว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยที่คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ผลตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จึงสมควรจัดสรรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแต่ละท่าน และสามารถเทียบเคียงได้กับ
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน 

ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานในปี 2559 โดยคง
อัตราเดียวกับปี 2558 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ดังนี ้

     เบี้ยประชุม ค่าบ าเหน็จ 
  1. คณะกรรมการ 20,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วม

ประชุม 
ไม่เกิน 3.0 ล้านบาท จัดสรรให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ท่าน
ละ 2 ส่วน กรรมการท่านอื่น ท่านละ 1 ส่วน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานฯ 30,000 บาทต่อครั้ง  กรรมการ 20,000 
บาทต่อท่านต่อครั้ง จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม 

-ไม่มี- 

3. คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

20,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วม
ประชุม 

-ไม่มี- 

4. คณะกรรมการลงทุน 20,000 บาทต่อครั้งต่อท่านจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วม
ประชุม 

-ไม่มี- 
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5. คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 30,000 บาท -ไม่มี- 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุลงมติ โดยได้สอบถามวา่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระน้ีหรือไม่ ทั้งนี้ 
มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย 450,948,366 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บัตรเสีย - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสินจ้าง 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่า
สินจ้างต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานว่าคณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เนื่องจากเห็นว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทประกันภัยหลาย
แห่ง ตลอดจนมีเครือข่ายครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ อยู่ในระดับสากล โดยเสนอให้นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951และ/หรือ
นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ /หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4499 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ต่ออีกปีหนึ่ง โดย
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปีรวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 2,220,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปี 2558 เป็นการเพิ่มขึ้นจาก
ค่าบริการการสอบทานสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่ ฉบับ 4 (TFRS4) จ านวน 450,000 บาท ทั้งนี้
ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตลอดจนบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างใด ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  

ตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบ
บัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน 
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และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรายเดิมท าหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลา
อย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ได้เคยท าหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557-2558 เป็นเวลา 2 ปี 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

 คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ ผู้ถือหุ้น มีค าถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าเราจะไม่เลือกบริษัทผู้สอบบัญชีรายเดิม โดย
เรียกผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีที่อาจจะถูกกว่า ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการตรวจสอบร่วมกันชี้แจงว่า ทางบริษัทเองได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว โดยติดต่อกับบริษัทสอบ
บัญชรีายอื่น แต่บริษัทสอบบัญชีอื่นนั้นไม่ขอรับงานเนื่องจากมีงานล้นมือแล้ว และเนื่องจากบริษัทประกันภัย
เป็นธุรกิจเฉพาะ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และมีกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะ ผู้สอบบัญชีจึง
ต้องเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคปภ.รวมถึงส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ซึ่งเราเองก็ไม่ได้ปิดกั้นที่จะให้บริษัทสอบบัญชีอื่นเข้ามาตรวจสอบ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิม่เตมิ 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุลงมติ โดยได้สอบถามวา่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระน้ีหรือไม่ ทั้งนี้ 
มติในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ /หรือ นางสาวสมใจ คุณปสุต 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
และก าหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 2,220,000 บาท ตามเสนอ ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

 

เห็นด้วย 450,599,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นด้วย 348,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 12,000 เสียง  
บัตรเสีย - ไม่มี -  

 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม 
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 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีสนับสนุนบริษัทตลอดมาและขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5  

 

ปิดประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 
___________________________ 

(นายสุจินต์  หวั่งหลี)     
  ประธานกรรมการ  
 
 

__________________________________ 
        (นายสุทธิ รจิตรังสรรค์) 

       กรรมการและผู้อ านวยการใหญ ่        
 
 
 
 


